
sþ. 15. Fyrirspurn [13. mál]
til félagsmálaráðherra um athugun á fasteignamatslögum og lögum um sambýli í
fj ölbýlishúsum.

Frá Eggert G. Þorsteinssyni.

1. Hvað líður framkvæmd ályktunar Alþingis um athugun á breytingu á fast-
eignamatslögum og lögum um sambýli í fjölbýlishúsum, frá 26. mars 1974?

2. Hvenær má búast við, að lagafrumvarp til breytinga á umræddum lögum
samkv. ályktun Alþingis verði lagt fram '?


